



ฉบับที่ 5/2562

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ภาคการท่องเที่ยวชะลอลงจากปัญหาหมอกควันเริ่มส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังขยายตัวได้ดี รายได้เกษตรกรชะลอลงตามผลผลิตหดตัวจากปริมาณอ้อยโรงงานลดลงเพราะเร่งเก็บเกี่ยวไปแล้ว ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงในหลายหมวด การบริโภคภาคเอกชนชะลอลง ทั้งการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันและยานยนต์ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐลดลงทั้งรายจ่ายประจำและลงทุน สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องตามการลงทุนในภาคก่อสร้าง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามราคาในหมวดอาหารสดและราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน ภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 2.8 ตามปริมาณอ้อยโรงงานลดลงหลังจากเร่งเก็บเกี่ยวไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังและกระเทียมลดลงตามพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ด้านราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ขยายตัวตามราคาสุกรจากผลผลิตที่ลดลง สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาข้าวเปลือกทรงตัว ส่วนอ้อยและราคามันสำปะหลังลดลง

ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตหมวดแปรรูปสินค้าเกษตรลดลงตามผลผลิตน้ำตาลและการสีข้าวตามปริมาณวัตถุดิบลดลง ผลผลิตหมวดอิเล็กทรอนิกส์ลดลง เนื่องจากโรงงานบางแห่งปรับไปผลิตสินค้าขนาดเล็กลงทำให้จำนวนชิ้นลดลงแต่มูลค่าสูงขึ้น บางรายอยู่ระหว่างปรับสายการผลิตทำให้ผลผลิตลดลงชั่วคราว ด้านผลผลิตหมวดเลนส์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สิ่งทอ และเซรามิกส์ ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ขณะที่ผลผลิตยาสูบขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวชะลอลง ผลกระทบจากหมอกควันในช่วงครึ่งหลังของเดือนทำให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทยชะลอลง สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝั่งผู้โดยสารภายในประเทศเริ่มหดตัวเล็กน้อย และอัตราการเข้าพักของที่พักรวมในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังขยายตัวได้ ทั้งชาวจีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป และเอเชีย สะท้อนจากจำนวนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ยังขยายตัวสูง

การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้ภาคเกษตรชะลอลง ด้านการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนชะลอลงจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอลงเช่นกัน ผลจากสถาบันการเงินระมัดระวังการอนุมัติสินเชื่อ

การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงร้อยละ 9.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 13.3 ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านรายจ่ายประจำลดลงร้อยละ 5.2 ในหมวดรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนื่องจากเร่งเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า สำหรับอัตราการเบิกจ่ายสะสมไม่รวมงบกลาง (ต.ค.2561-มี.ค.2562) อยู่ที่ร้อยละ 53.6 ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อนเล็กน้อย

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีลดลงร้อยละ 4.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญจากภาคก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงในกลุ่มอาคารพาณิชย์ โรงแรม และบ้านเดี่ยวนอกเขตเทศบาล เช่นเดียวกับเครื่องใช้ประกอบอื่นหดตัว ได้แก่ ยอดคงค้างสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวเล็กน้อยจากยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นในธุรกิจขนส่ง ขณะที่การลงทุนในเครื่องจักรของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกปรับลดลง

การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปแบบบาทลดลงร้อยละ 2.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยลดลงในหลายหมวด โดยเฉพาะไก่แช่แข็งผลจากผู้ประกอบการเปลี่ยนช่องทางส่งออกไปจีนผ่านทางเรือในภาคกลางแทนเพราะสะดวกและต้นทุนต่ำกว่า การส่งออกสินค้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม และเครื่องจักรกลเกษตรลดลงตามการอ่อนค่าของเงินบาท ด้านมูลค่านำเข้าในรูปแบบบาทลดลงร้อยละ 7.0 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.0 เร่งตัวจากเดือนก่อน โดยราคาหมวดอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นจากราคาเนื้อสุกร ราคาผักและผลไม้เพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตลดลง รวมทั้งราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้น ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 การจ้างงานขยายตัวตามการจ้างแรงงานนอกภาคเกษตร ส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรหดตัว

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยอดคงค้างเงินฝากของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีจำนวน 1,228.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยขยายตัวในส่วนของเงินฝากภาครัฐที่พักไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและชดเชยเงินฝากที่ครบกำหนด ด้านยอดคงค้างสินเชื่อสถาบันการเงิน 1,326.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในธุรกิจโรงแรม ก่อสร้าง และขนส่ง รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นตามความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการเกษตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1091

E-mail: doungtis@bot.or.th